

หัวข้อข่าว: แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)  
หลักทรัพย์: SC

### รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)  
ชื่อบริษัท บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 13 ก.พ. 2561

รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้	จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขาย (หน่วย)	ราคา เสนอขาย (บาท ต่อหน่วย)	วันที่จัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรร / ขายได้ (หน่วย)	จำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือ (หน่วย)	การดำเนินการ กรณีไม่มี ใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการและพนักงาน (ESOP)	40,000,000	0.00	31 ม.ค. 2561	34,200,000	5,800,000	บริษัทจะเสนอขายให้หมด ภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จนมัติให้ออกและเสนอขาย

### หมายเหตุ

#### ระยะเวลาการใช้สิทธิ

กรรมการ และพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 กรรมการ และพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มขอหน่วยการซื้อ (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปีถัดไป

ปีที่ 2 กรรมการและพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัท ทั้งนี้กรรมการและพนักงานของบริษัทจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ต่อเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ปีที่ 3 กรรมการ และพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายณัฐพงศ์ คุณกรวงศ์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายอรรถพล สุทธิพิณธาวาทย์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ  
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด  
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

---